
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2565 

วันจันทร์  ท่ี 9  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  

  
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายพิทักษ์      ต๊ะบุตร ส.อบต.หมู่ท่ี 1 พิทักษ์     ต๊ะบุตร 
2 นายสุริยัน       ศรีวิชัยแก้ว ส.อบต.หมู่ท่ี 9 สุริยัน      ศรีวิชัยแก้ว 
3 นายพิชัย        อิ่นแก้ว เลขานุการสภาฯ พิชัย        อิ่นแก้ว  
4 นายนิติธร       สมกองแก้ว ส.อบต.หมู่ท่ี 2 นิติธร       สมกองแก้ว 
5 นายสุวรรณ     ก้อนใหม่ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 สุวรรณ     ก้อนใหม่ 
6 นายสมบูรณ์     มณีวรรณ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 13 สมบูรณ์     มณีวรรณ์ 
7 นายบุญนพ     ทะสุใจ ส.อบต.หมู่ท่ี 14 บุญนพ     ทะสุใจ 
8 นายเสนอ        ไชยชนะ ส.อบต.หมู่ท่ี 10 เสนอ       ไชยชนะ 
9 นายโชคทวี      บุญสาร ส.อบต.หมู่ท่ี 15 โชคทวี     บุญสาร 

10 นายวิเชียร       อธิยะ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 วิเชียร      อธิยะ 
11 นายรังสรร      คุณพรม ส.อบต.หมู่ท่ี 7 รังสรร      คุณพรม 
12 นางสาววรัญญา    วงค์ตะวัน ส.อบต.หมู่ท่ี 17 วรัญญา     วงค์ตะวัน 
13 นายสุทัศน์      นันตา ส.อบต.หมู่ท่ี 5 สุทัศน์       นันตา 

        
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ  -    สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายธนาธิป       อุต๊ะมา นายก อบต.เวียงแก้ว ธนาธิป     อุต๊ะมา 
2 นางธนิกา       ค าสิทธิ์ รองนายกอบต. ธนิกา       ค าสิทธิ์ 
3 นายสมบัติ     ศรีวิชัยแก้ว รองนายก อบต. สมบัติ     ศรีวิชัยแก้ว 
4 นางรัตนา       ตาแก้ว เลขานุการนายก อบต. รัตนา     ตาแก้ว 
5 นางพิมพ์นารา  ภูวดลรุ่งเรือง รองปลัด อบต. พิมพ์นารา  ภูวดลรุ่งเรือง 
6 นายไพโรจน์    พงษ์ตุ้ย   ผอ.กองคลัง ไพโรจน์    พงษ์ตุ้ย 
7 นายประวิทย์       ล่าเพ็ง ผอ.กองการศึกษา ประวิทย์    ล่าเพ็ง 
8 นางสาวขวัญสิริ    นันต๊ะเป้ีย หัวหน้าส านักปลัด ขวัญสิริ    นันต๊ะเป้ีย 
9 นายสันทัศน์        รังสิยารมณ์  ผอ.กองช่าง  สันทัศน์    รังสิยารมณ์ 

10 นายพีรพงษ์        พรมค า จพง.พัฒนาชุมชน พีรพงษ์      พรมค า 
11 นายพิชัย        อิ่นแก้ว ปลัด อบต.เวียงแก้ว พิชัย       อิ่นแก้ว 
12 น.ส.สุกัญญา    วันหลี   พนักงานจ้างเหมา สุกัญญา    วันหลี   
13 นางรัชฎาภรณ์     วันดี นักจัดการงานท่ัวไป  รัชฎาภรณ์     วันดี  
14 นางสาวนงคราญ    เหล็งไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นงคราญ    เหล็งไทย 
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ผู้มาประชุม               12    คน 
ผู้ไม่มาประชุม         1     คน   นายสมศักดิ์  เพียงตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 4  

                      ป่วยโควิด  
ผู้เข้าร่วมประชุม         14    คน  
เริ่มประชุมเวลา          09.30 น.  
 
เร่ืองก่อนวาระการประชุม -ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว กล่าวสวัสดี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

ข้าราชการ/พนักงานทุกท่าน  และเรียนเชิญ นายสมบูรณ์  มณีวรรณ์  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ท่ีมีอายุสูงสุดในท่ีนี้ จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และน ากล่าวสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกัน 
-ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรียนเชิญนายพิ ทักษ์   ต๊ะบุตร  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  1           เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  1. แจ้งการลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว   
ประธานสภาฯ   -นายสมศักดิ์  เพียงตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 4  
                                         ป่วยโควิด 19 

2. แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลรับโอน จ านวน 1 ต าแหน่ง ขอเชิญแนะน าตัว 
ครับ  
-ช่ือ นางพิมพ์นารา  ภูวดลรุ่งเรือง  รับโอนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หนาม ในต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน
ท่ัวไป ระดับต้น) มาด ารงต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)   
3. แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บรรจุใหม่  จ านวน  1 
ต าแหน่ง  

นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์  แจ้งพนักงานส่วนต าบลบรรจุใหม่ ช่ือ นายวิรัตน์  นุ่มวาระ ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
ผอ.กองช่าง   ปฏิบัติงาน เนื่องจากวันนี้ไมไ่ด้เข้าแนะน าตัวเนื่องจากป่วยโควิด 19 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา  4. แจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 
นายก อบต.     1. ผู้สูงอายุต้องมีชีวิตอยู่ถึงวันท่ี 1 ของเดือนท่ีมีการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
      2. กรณีผู้สูงอายุเสียชีวิตก่อนวันท่ี 1 ของเดือนนั้นๆ ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ  
   ท้ังผู้สูงอายุและผู้พิการ 
นายพิทักษ์   ต๊ะบุตร  5. แจ้งกรณีผู้สูงอายุบ้านไหนมีการเสียชีวิต ขอความร่วมมือแจ้งในไลน์กลุ่มสภาฯ 
ประธานสภาฯ    เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีได้ท าการตรวจสอบ และจ าหน่ายผู้สูงอายุรายดังกล่าว 

6. แจ้งรายช่ือผู้ ท่ี ได้รับ เงิน ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  ประจ าปี
งบประมาณ 2565  รายละ 3,000.-บาท ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
   1. นายอินฝน  ด้วงสาย 
   2. นายมูล    พรมมิน 
   3. นางแสงหล้า   กุณมา 
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                                          4. นายเจริญ     ไชยลูน 
                                          5. นางสม     แก้วค าปัน 

6. นายค า   วรรณษา 
7. นายบุญ   ตันต้ี 
8. นายสุข    สตอง 
9. นายชวน   แก้วค าปัน 
10. นายอินทร์   เสาร์ใจ 
11. นายค า   คนพรม 
12. นางปั๋น  สกูลมูล 
13. นายดี  พรมสุวรรณ 
14. นายมี  กันทาส้ม 

นายวิเชียร  อธิยะ  7. แจ้งร่วมงานประเพณีสรงพระธาตุวัดแม่เทย  ในวันอาทิตย์ ท่ี 15 พฤษภาคม 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 6 2565  พร้อมกัน เวลา 09.00 น. การแต่งกายเส้ือขาว 
 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจ าปี คร้ังที่ 2/2565  เม่ือวันอังคาร 
ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

นายพิทักษ์   ต๊ะบุตร -ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วว่ามีข้อ 
ประธานสภาฯ แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ผมขอมติท่ีประชุมรับรองรายงาน

การประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  

สมัยสามัญประจ าปี ครั้งท่ี 2/2565  เมื่อวันอังคาร ท่ี 15 กุมภาพันธ์  2565 
เห็นชอบ     10    เสียง 

  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2    เสียง 
 
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30  น. 
เริ่มประชุม  เวลา  10.45  น. 
   
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เสนอ พิจารณา เห็นชอบ อนุมัติ 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร 1. ทบทวนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2565 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อธิบาย

รายละเอียด 
น.ส.นงคราญ  เหล็งไทย     -กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) เพิ่มเติม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2565    จัดให้มีการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและ

ระดับต าบล ในวันท่ี 29 เมษายน 2565  ซึ่งได้เชิญตัวแทนประชาคม กรรมการ 
ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ  มาครบทุกหมู่บ้าน และน าข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
ท่ีเสนอในหมู่บ้าน และเรียงล าดับความส าคัญ จากมติประชาคมในหมู่บ้านมาเข้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
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และมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 5 
พฤษภาคม 2565   และได้รวบรวมเสนอนายกให้เสนอสภาเพื่อขออนุมัติเห็นชอบ 
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 
1/2565  ให้กับสมาชิกทุกท่านทราบ ดังรายละเอียดท่ีแจกให้กับทุกท่าน 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 1/2565  ต่อไป 
เห็นชอบ     10    เสียง 

  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2    เสียง 
 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  2. ส านักปลัด ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เพื่อตั้งเป็น
ประธานสภาฯ   รายการใหม่  จ านวน  3  รายการ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัด ช้ีแจงรายละเอียด 
นางสาวขวัญสิริ  นันต๊ะเป้ีย    เรียนท่านนายก  รองนายก เลขานุการนายก  ประธานสภา รองประธานสภาและ 
หัวหน้าส านักปลัด สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

กฎหมาย/ระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2563  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น ส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ส านักงานและ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีพนักงานส่วนต าบลได้โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง
เพิ่มขึ้นและบรรจุใหม่ ซึ่งไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 ดังนี้ 

                                       - โอนต้ังเป็นรายการใหม่ 
โอนลด  แผนงานบริหารท่ัวไป งบด าเนินการ  ประเภท ค่าเช่าบ้าน (ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย หน้า 85)  จ านวน  41,500.-บาท   
ต้ังเป็นรายการใหม่  
- แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน  ประเภท โต๊ะส าหรับ
ต้ังคอมพิวเตอร์ จ านวน  3  ตัวๆละ 1,500.-บาท  เป็นเงินจ านวน  4,500.-บาท  
- แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประเภท เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One  จ านวน  1 ชุดๆละ 17,000.-บาท  จ านวน 17,000.-
บาท 
- แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์   ประเภท 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จ านวน 2 เครื่องๆละ 10,000.-บาท    
เป็นเงินจ านวน  20,000.-บาท  ในการโอนงบประมาณต้ังเป็นรายการใหม่ท้ัง 3
รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  41,500.-บาท  
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-จึงน าเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วพิจารณาเห็นชอบใน
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 หมวด ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน  
1  รายการ และหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  2  รายการ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  
41,500.-บาท ต่อไป 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ส านักปลัด  โอนงบประมาณ แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  
       หมวดครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 4,500.-บาท และและหมวดครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  จ านวน  37,000.-บาท    
   เห็นชอบ    10     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2    เสียง 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน      12.00 น. 
 

เริ่มประชุม  เวลา  13.00 น. 
 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว จะประชุมในระเบียบวาระท่ี 3 ต่อ 
ประธานสภาฯ 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  3. พิจารณาคัดเลือกผู้แทนสภาท้องถิ่น จ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการติดตาม 
ประธานสภาฯ    และประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2566 – 2570) 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษา ช้ีแจงรายละเอียด 
นายประวิทย์  ล่าเพ็ง  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ผอ.กองการศึกษา ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 เพื่อให้การจัดแผนพัฒนาการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีของ
อง ค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่ น   จึงอาศัยอ าน าจตามข้อ  5  แห่ งระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปรับเปล่ียนจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา
สามปี เป็น “แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี” และต่อมาได้ปรับเป็นแผนพัฒนา
การศึกษา จ านวน 5 ปี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึงขอคัดเลือกผู้แทนสภา
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่
การปฏิบัติ (พ.ศ.2566 – 2570)  จ านวน  2  คน    
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นายพิทักษ์   ต๊ะบุตร -ขั้นตอนต่อไป ขอให้สมาชิกในท่ีประชุมเสนอช่ือสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นผู้แทน 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

(พ.ศ.2566 – 2570)  โดยให้มีการเลือกทีละคนจนครบตามจ านวนท่ีก าหนด คือ 
2 คน และช่ือท่ีเสนอไม่จ ากัดจ านวนพร้อมกับมีผู้รับรองอย่างน้อย  2  คน 
-จึงขอเชิญสมาชิกในท่ีประชุมเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็น ผู้แทนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2566 – 
2570)  คนท่ี  1  ตามล าดับต่อไป 

นายโชคทวี  บุญสาร -เรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 15 นายโชคทวี  บุญสาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 15 

ขอเสนอ นายวิเชียร อธิยะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 6  
เป็นผู้แทนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ (พ.ศ.2566 – 2570)  คนท่ี 1 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง    1) นายบุญนพ  ทะสุใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 14 
    2) นายรังสรร  คุณพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 7 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอช่ือสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นผู้แทนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2566 – 

2570)  คนท่ี 1 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม   -ไม่มี 
นายพิทักษ์   ต๊ะบุตร  -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกเป็นอันว่า นายวิเชียร  อธิยะ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 6 ได้รับเลือกเป็นผู้แทน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
(พ.ศ.2566 – 2570)  คนท่ี 1 
-ต่อไป ขอให้สมาชิกใน ท่ีประชุมเสนอช่ือสมาชิกท่ี เห็นสมควรเป็น ผู้แทน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
(พ.ศ.2566 – 2570)  คนท่ี 2 

นางสาววรัญญา  วงค์ตะวัน  -เรียนท่านประธานท่ีเคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาววรัญญา  
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 17               วงค์ตะวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 17 ขอเสนอ 

นายสุทัศน์  นันตา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  หมู่ท่ี 5 เป็นผู้แทน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
(พ.ศ.2566 – 2570) คนท่ี 2 

นายพิทักษ์   ต๊ะบุตร  -ขอผู้รับรองอย่างน้อยสองคนด้วย 
ประธานสภาฯ 
ผู้รับรอง    1) นายสมบูรณ์  มณีวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  

หมู่ท่ี 13 
2) นายสุวรรณ  ก้อนใหม่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  
หมู่ท่ี 8 
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นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอช่ือสมาชิกท่ีเห็นสมควรเป็นผู้แทนคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ ติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ (พ.ศ.2566 – 

2570)  คนท่ี 2 เพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม   -ไม่มี 
นายพิทักษ์   ต๊ะบุตร  -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอช่ือเพิ่มเติมอีกเป็นอันว่า นายสุทัศน์  นันตา 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 5 ได้รับเลือกเป็นผู้แทน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
(พ.ศ.2566 – 2570)  คนท่ี 2 
-สรุปว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ (พ.ศ.2566 – 2570)  จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

    1) นายวิเชียร  อธิยะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมูท่ี่ 6 
    2) นายสุทัศน์  นันตา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 5 
นายประวิทย์   ล่าเพ็ง -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ผอ.กองการศึกษา  (พ.ศ.2566 – 2570)  มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
 3. รายงานผลและเสนอความความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล  

ต่อหัวหน้าสถานศึกษา เพื่อให้หัวหน้าสถานศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 4. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให ้นายวิเชียร  อธิยะ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  

หมู่ท่ี 6 และนายสุทัศน์ เยตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 5 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ (พ.ศ.2566 – 2570) 
เห็นชอบ     10    เสียง 

  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2    เสียง 
 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร 4. ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ.2565  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียด 
นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์  -เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบ 
ผอ.กองช่าง กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2563  ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย หมวด
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือ
เปล่ียนสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น   
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-ดังนั้น กองช่าง จึงขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง จ านวน  1  รายการ เนื่องจากได้มี
การผิดพลาดทางตัวอักษร ดังนี้ 
ค าชี้แจงเดิม หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3 (3/1) บ้านนายปรีชาถึงบ้านนายจันทร์แก้ว แก้วเรือน บ้าน
ห้วยศาลา หมู่ท่ี 7  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้าง ตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วก าหนด งบประมาณ 50,400.-บาท 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่ หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (3/1) บ้านนายปรีชาถึงบ้านนายจันทร์
แก้ว แก้วเรือน บ้านห้วยศาลา หมู่ท่ี 7  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางท้ังสองข้าง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วก าหนด 
งบประมาณ 50,400.-บาท 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้ กองช่าง เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

จ านวน  1  รายการ  จาก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (3/1) 
บ้านนายปรีชาถึงบ้านนายจันทร์แก้ว แก้วเรือน บ้านห้วยศาลา หมู่ท่ี 7  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
180.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางท้ังสองข้าง ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงแก้วก าหนด งบประมาณ 50,400.-บาท  เป็น โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (3/1) บ้านนายปรีชาถึงบ้านนายจันทร์แก้ว 
แก้วเรือน บ้านห้วยศาลา หมู่ท่ี 7  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางท้ังสองข้าง ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วก าหนด 
งบประมาณ 50,400.-บาท 

   เห็นชอบ      10     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -       เสียง 
  งดออกเสียง   2      เสียง 
 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร 5. ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2564  เรื่อง การออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง บ้าน

แม่เทยสามัคคี  (ประปาหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 13 ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง อธิบาย
รายละเอียด 

นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์  -ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ได้มีความประสงค์ออกหนังสือส าคัญ 
ผอ.กองช่าง   ส าหรับท่ีหลวง บ้านแม่เทยสามัคคี หมู่ท่ี 13 เนื้อท่ีในการส ารวจเบื้องต้าน 0-0- 

13.1 ไร่ โดยในการประชุมดังกล่าวได้มีการช้ีแจงว่า เจ้าของมีการแบ่งขายท่ีดิน
บางส่วน ซึ่งเป็นการส าคัญผิดในข้อความ จึงขอแก้ไขว่า ไม่มีการแบ่งขายท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ต่อย่างใด โดยการด าเนินการรังวัดโดยละเอียดเพื่อออกเอกสาร
สิทธิ์ท าให้เนื้อท่ีลดลงเหลือเพียง 0-0-8 ไร่  
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ซึ่งโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบหมายให้สภาต าบลหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการด าเนินการออกหนังสือส าคัญท่ีหลวง พ.ศ.
2543 ข้อ 8 ในกรณีท่ีปรากฏว่า การรังวัดเพื่อออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง
แปลงใดได้เนื้อท่ีน้อยไปจากหลักฐานเดิม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก ให้ออกหนังสือ
ส าคัญส าหรับท่ีหลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้นายอ าเภอ
สอบสวนข้อเท็จจริงว่า ท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด มี
จ านวนเนื้อท่ีเท่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อประกอบการพิจารณา หากสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มี
ความเห็นเป็นอย่างอื่นภายในสามสิบวัน ให้ด าเนินการต่อไป 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2564 
เห็นชอบ     10  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
งดออกเสียง   2  เสียง 
  

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร 6. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กร 
ประธานสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินการเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ี 

ป่าไม้ ต้ังอยู่  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ท่ี 23 มิถุนายน 2563 ขอเชิญ
ผู้อ านวยการกองช่าง ช้ีแจงรายละเอียด 

นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์  -ตามหนังสือจังหวัดล าพูน ท่ี ลพ 0023.4/ว7064 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2565 
ผอ.กองช่าง  กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 

(มหาชน)  ได้รับโอนสายสัญญาณส่ือสารท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าไม้ต้ังอยู่โดยไม่มีหลักฐาน
การอนุญาต ประกอบกับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23  มิถุนายน  2563  
ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้
ก่อนได้รับอนุญาต ให้ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการแล้ว แต่เนื่องจากการ
ด าเนินการดังกล่าวต้องประกอบด้วยหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
-ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ให้บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบท่ีป่าไม้ต้ังอยู่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563  ให้
ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยกรมป่าไม้ ต่อไป  

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เข้าท าประโยชน์ใน

เขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีป่าไม้ต้ังอยู่  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 
2563      

   เห็นชอบ    10     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2     เสียง 
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นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร   7. ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการติดต้ังระบบเตือน 
ประธานสภาฯ ภัยล่วงหน้า ส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภัย-ดินถล่ม ในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563  ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่าง 
ช้ีแจงรายละเอียด 

นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์  -ตามหนังสือ ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1 ได้ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กร 
ผอ.กองช่าง ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขอใช้พื้นท่ีของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563  
-ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1  ได้ด าเนินการติดต้ังระบบระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
ส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภัย-ดินถล่ม ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขาในเขตพื้นท่ี
ต าบลแม่ตืน โดยมีโครงการบางส่วนคาบเกี่ยวกับพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติ
ตามการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563  
-ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1 จึงได้ด าเนินการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่า ซึ่งยังขาดเอกสารผลพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ท่ีป่านั้นต้ังอยู่ เพื่อประกอบการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบฯ   
-ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  ให้
ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1  ด าเนินการติดต้ังระบบเตือนภัยล่วงหน้า ส าหรับ
พื้นท่ีเส่ียงภัย - ดินถล่ม  ในพื้นท่ีป่าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีป่าไม้ต้ังอยู่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย
ว่าด้วยกรมป่าไม้ ต่อไป   

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 1  ด าเนินการติดต้ังระบบเตือนภัย

ล่วงหน้า ส าหรับพื้นท่ีเส่ียงภัย - ดินถล่ม  ในพื้นท่ีป่าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบท่ีป่าไม้
ต้ังอยู่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563   

   เห็นชอบ    10     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2     เสียง 
 
พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา  14.30  น. 
เริ่มประชุม  เวลา  14.45  น. 
 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  8. ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมัน 
ประธานสภาฯ   บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565  

- ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ช้ีแจงระเบียบข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ 
นายพิชัย  อิ่นแก้ว  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ตาม 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ญัตติ  
-  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระแต่ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดก็ได้ 
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- ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ี
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ี
สองนั้นให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ี
ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 - ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 - ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

 - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้
แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้   

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อ 
ประธานสภาฯ ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 

มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นควรพิจาณาเป็นสามวาระหรือพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ขอเชิญครับ   

นายสมบูรณ์  มณีวรรณ์ - เรียนท่านประธานท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นาย 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 13 สมบูรณ์  มณีวรรณ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หมู่ท่ี 13 ขอ

เสนอใหพ้ิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ัง
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
แก้ว สามวาระรวดเดียว ครับ 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีกระผมจะขอมติ 
ประธานสภาฯ ในท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การ

ติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงแก้ว สามวาระรวดเดียว   
เห็นชอบ    10     เสียง 

  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2     เสียง 

 -  ต่อไปขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ช้ีแจงการจัดท าร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ในวาระที่ 1 
(รับหลักการ) ขอเชิญครับ 
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นายธนาธิป  อุต๊ะมา  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ผมนายธนาธิป  อุต๊ะมา  นายก 
นายก อบต. องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ขอเสนอญัตติการจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.
2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

                                                                                 หลักการ 
- ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
    เหตุผล 
- โดยให้การด าเนินการเกี่ยวกับการติดต้ังบอดักไขมันกับอาคารมีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม และเป็น
การช่วยลดปริมาณน้ าเสียตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว จึงเห็นควรตราข้อบัญญัติว่าด้วยการติดต้ังบ่อดักไขมัน
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
ประกอบมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 จึงตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้   
- จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดัก
ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว พิจารณาต่อไป รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีได้แจกให้ทุกท่านพิจารณา ครับ  

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร -สมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงหลักการและเหตุผลในการเสนอพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเ สียใน

อาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามบ้าง เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถาม ผม
ขอมติท่ีประชุม ในวาระท่ี 1 (รับหลักการ)  

 มติท่ีประชุม มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การ
ติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเวียงแก้ว 

 รับหลักการ      10   เสียง 
  ไม่รับหลักการ    -     เสียง 
  งดออกเสียง      2     เสียง 
 

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  วาระท่ี 2 (แปรญัตติ)  เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว ได้มีมติ
ประธานสภาฯ   สามวาระรวดเดียว การพิจารณาในวาระท่ี 2 (แปรญัตติ) นั้น ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น 

เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานท่ีประชุม เป็นประธานสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติในข้อใดบ้าง เมื่อไม่มี
ผู้ใดจะแปรญัตติ ผมขอมติท่ีประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใดให้คงร่างเดิม โปรดยกมือ 
ครับ 
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มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม  

 เห็นชอบ    10     เสียง 
  ไม่เห็นชอบ    -     เสียง 
  งดออกเสียง   2     เสียง 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  -การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดัก  
ประธานสภาฯ   ไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  

วาระที่  3  (ขั้นลงมติ) ตราข้อบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
แก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว  อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร - ล าดับต่อไป ขอมติท่ีประชุมสภาฯว่าให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ เวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว หรือไม่ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อ

ดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียง
แก้ว ด้วยคะแนนเสียง  

  เห็นชอบ     10    เสียง 
  ไม่เห็นชอบ     -    เสียง 
  งดออกเสียง   2   เสียง 
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว มีติเห็นชอบให้ตราเป็น 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เรื่อง การติดต้ังบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า

เสียในอาคาร พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว เพื่อเสนอให้
นายอ าเภอล้ีอนุมัติต่อไป 

 

ระเบียบวารที่ 4   เร่ืองอื่นๆ 
นายสมบูรณ์  มณีวรรณ์  1.สอบถามเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษพิษสุนัขบ้า จะด าเนินการฉีดได้เมื่อไหร่ 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 13  2.สอบถามเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ท่ี 13 จะด าเนินการเมื่อไหร่ 
นายธนาธิป  อุต๊ะมา -เนื่องจากปีนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษพิษสุนัขบ้า หาซื้อไม่ได้เนื่องจากขาดแคลน   
นายก อบต. ท้ังจังหวัดล าพูนไม่มีวัคซีนท่ีจะฉีด ถ้าวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคพิษพิษสุนัขบ้า  

มาเมื่อไหร่จะน าเรียนให้สภาฯทราบและจะด าเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าทันที  
นายเสนอ  ไชยชนะ  1. สอบถามงานซ่อมแซมถนนบ้านละ 5 วัน ตอนนี้เครื่องจักรอยู่บ้านใด 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 10 
นายนิติธร  สมกองแก้ว  -ตอนนี้เครื่องจักรอยู่บ้านไร่ หมู่ท่ี 2 ด าเนินการซ่อมแซมไปแล้ว 4 วัน คงเหลือ 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 2  อีก 1 วัน 
 
 
 



 
- 14 - 

 
นายสุริยัน  ศรีวิชัยแก้ว  1.สอบถาม ผอ.กองคลัง เรื่อง เงินอุดหนุนปีใหม่เมือง ว่าจะด าเนินเบิกจ่ายได้ 
รองประธานสภาฯ  เมื่อไหร่ 
   2.สอบถามกองช่าง เรื่อง ฟ้าผ่าโคมไฟสาธารณะดับตลอดสาย และได้ท าหนังสือ

แจ้งมาให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วแล้ว ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงไหน 
นายไพโรจน์  พงษ์ตุ้ย  -เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเรียบร้อยอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
ผอ.กองคลัง 
นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์  -งานไฟฟ้าด าเนินการซ่อมแซมตามคิว กรณีเร่งด่วนจะให้ช่างออกไปตรวจสอบและ 
ผอ.กองช่าง  ด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 
นายบุญนพ  ทะสุใจ  1.ขอให้ช่างออกไปตรวจสอบอ่างห้วยป่าซางโดยด่วน 
สมาชิกสภาฯหมู่ท่ี 14 
นายสันทัศน์  รังสิยารมณ์  -ขอให้ท่านท าหนังสือเข้ามาเร่งด่วน เพือ่จะรีบด าเนินการเพราะมีมติในสภาฯแล้ว 
ผอ.กองช่าง   ถ้าเหตุการณ์ปกติก็ด าเนินการหมูบ่้านละ5วันเหมือนเดิม  
นายธนาธิป  อุต๊ะมา  1.รายงานผลการซ่อมแซมไฟกิ่งต้ังแต่เดือน มกราคม – เมษายน 2565 กองช่าง 
นายก อบต.  งานไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วได้ด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมไฟกิ่งแล้ว 

ดังต่อไปนี้ 
  - มกราคม 2565  จ านวน 40  จุด ประกอบด้วย หมู่ท่ี2  4 จุด, หมู่ท่ี5 4 จุด, 

หมู่ท่ี6 5 จุด ,หมู่ท่ี7 3 จุด, หมู่ท่ี8 7 จุด,หมู่ท่ี9 9 จุด ,หมู่ท่ี10 6 จุด,หมู่ท่ี 15 
1 จุด หมู่ท่ี17  1 จุด  

     -กุมภาพันธ์  จ านวน 36 จุด ประกอบด้วย หมู่ท่ี4 10 จุด ,หมู่ท่ี5 3 จุด,หมู่ท่ี7 7 จุด , 
หมู่ท่ี8 5 จุด,หมู่ท่ี9 9 จุด หมู่ท่ี13 1 จุด หมู่ท่ี14 1 จุด 

  -มีนาคม 2565 จ านวน 30 จุด ประกอบด้วย หมู่ท่ี 1 7 จุด ,หมู่ท่ี 2 6 จุด,หมู่ท่ี 4 3 จุด
หมู่ท่ี 5 1 จุด,หมู่ท่ี6 1 จุด,หมู่ท่ี8 2 จุด,หมู่ท่ี 9 3 จุด,หมู่ท่ี 10 2 จุด,หมู่ท่ี 13 2 จุด ,
หมู่ท่ี 14 2 จุด,หมู่ท่ี 17 1 จุด 

  -เมษายน จ านวน 26 จุด ประกอบด้วย หมู่ท่ี2 16 จุด,หมู่ท่ี4 4 จุด,หมู่ท่ี 6 1 จุด, 
  หมู่ท่ี9 1 จุด ,หมู่ท่ี14 1 จุด ,หมู่ท่ี17 2 จุด, หมู่ท่ี10 1 จุดศูนย์กลาง    
นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร  -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอในเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ  เรื่องอื่นๆเพิ่มเติม จึงได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                                          เวียงแก้วทุกท่าน ท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้   
 
        

เลิกประชุมเวลา  16.20 น. 
 
 
 
                   (ลงช่ือ)                                      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นายพิชัย   อิ่นแก้ว) 
                                          เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
                ตรวจสอบถูกต้อง 
 
                                       คณะกรรมการ                                                            คณะกรรมการ 
       (นายรังสรร  คุณพรม)                        (นายโชคทวี  บุญสาร) 
     สมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว                             สมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว  
 
                                      คณะกรรมการ     
       (นายวิเชียร   อธิยะ)              
    สมาชิกสภา อบต.เวียงแก้ว    
 
 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว รับรองเม่ือวันที่  1  สิงหาคม  2565     
 
  
 
 

                                                                             (นายพิทักษ์  ต๊ะบุตร) 
                                                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้ว 
 
 
 
  
 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
 
 
  
 


